

แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)

ตามที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสซี”) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บลจ. บัวหลวง”) กำลังดำเนินการเพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (“BTSGIF” หรือ “กองทุนรวมฯ”) และในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ในการขออนุญาตการจัดตั้งกองทุนรวมฯ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) นั้น

เนื่องจากในขณะนี้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจ ตลอดจนติดตามและสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ดังนั้น บีทีเอสซี บีทีเอสจี และ บลจ. บัวหลวง จึงขอแจ้งให้ทราบว่า คำขออนุญาตในการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสำนักงาน ก.ล.ต. กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคำขออนุญาต

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบีทีเอสซี บีทีเอสจี และ บลจ. บัวหลวง เห็นว่ามีข้อมูลบางประการที่ปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณชนที่อาจสร้างความสับสนให้แก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจในการลงทุนในกองทุนรวมฯ ซึ่งนักลงทุนและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจอาจต้องการเวลาในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ดังนั้น บีทีเอสซี บีทีเอสจี และ บลจ. บัวหลวง จึงเห็นควรที่จะขยายกรอบเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนและการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ออกไปอีกเล็กน้อย เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักลงทุนและประชาชนที่สนใจได้มีเวลาเพิ่มเติมในการรับทราบการชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริง และสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนรวมฯ โครงสร้างการจัดตั้งและบริหารจัดการ ทรัพย์สินที่กองทุนรวมฯ จะเข้าลงทุน และประโยชน์ของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ในครั้งนี้ได้อย่างพอเพียง โดยที่บีทีเอสซี บีทีเอสจี และ บลจ. บัวหลวง มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเต็มที่ในการให้และชี้แจงข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและกระจ่างชัด และจะแจ้งกรอบเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนและการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ให้ทราบต่อไป

อนึ่ง การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน บีทีเอสโกรท เป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ดังนั้น การระดมทุนในลักษณะของการจัดตั้งกองทุนรวมฯ ดังกล่าวนอกจากจะแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการจัดหางบประมาณเพื่อการพัฒนา ระบบขนส่งมวลชนทางรางของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และทำให้การพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกด้วย ซึ่งบีทีเอสซี บีทีเอสจี และ บลจ. บัวหลวง มีความ

พร้อมเต็มที่ที่จะดำเนินการเพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนรวม BTSGIF ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางเป็นไปตามแผนแม่บทของรัฐบาล